



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๑๔๑

ที่ คค ๐๗๐๑.๕/ว ๔๗๐๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เรียน อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วนในสังกัดสำนักบริหารกลาง

ด้วย กรมทางหลวงชนบท ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยจะแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบทางเว็บไซต์ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ [www.drr.go.th](http://www.drr.go.th) และ <http://secretary.drr.go.th/04.php>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕

(นางจิวิสา สนทราพรพล)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ประกาศกรมทวงหลวงชนบท

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ตามที่ อ.ก.พ.กรมทวงหลวงชนบท มีประกาศ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

กรมทวงหลวงชนบท ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของ  
สายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ สามารถ  
ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ทักท้วงต้องระบุเหตุแห่งการทักท้วงและลงลายมือชื่อผู้ทักท้วง  
ในเอกสารไว้เป็นสำคัญด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมานพ สุสิงห์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทวงหลวงชนบท

สำเนาถูกต้อง

(นางสร้อยจันทร์ แก้วจำรัส)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภคทวศการ  
ระดับชำนาญการ ครร่งที่ ๕/๒๕๖๐  
(แบบทำประกการทวงชนบที่ ลวงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑	นายสมหวัง บุตรแก้ว ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๒ วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี	วิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๒ วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การออกแบบถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี</li> <li>- ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การออกแบบถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete งานบูรณะถนนต่อเชื่อมสะพาน อด.๐๐๓ สะพานตลิ่งชัน บ้านตลิ่งชัน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี</li> <li>- ข้อเสนอ/แนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวคิดในการประยุกต์ใช้อำนาจความปลอดภัยบริเวณทางแยกในชุมชนและในทางที่แคบบนทางหลวงชนบท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง</li> </ul>	๒๕๕๘ ๒๕๕๘	๓๐% ๓๐%	นายศุภประวัติ รัตนติสร้อย (๓๐%) นายศุภประวัติ รัตนติสร้อย (๓๐%)